

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc, sáng ngày 23/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Chungcheongbuk. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thái Bình có ông Kim Young - Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk.

Chungcheongbuk là tỉnh nằm giữa Hàn Quốc, thành lập năm 1896. Chungcheongbuk có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 Hàn Quốc; trong chiến lược phát triển kinh tế, tỉnh tập trung phát triển công nghệ sinh học, công nghệ thông

tin, công nghệ năng lượng mặt trời (sản xuất các thiết bị năng lượng sạch); đặc biệt, Chungcheongbuk đang phát triển hai tổ hợp nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tại khu công nghệ Ochang và khu công nghệ sinh học Osong.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Chungcheongbuk cùng chia sẻ về những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó trao đổi hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực có lợi thế. Đối với Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay có 27 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 148,72 triệu USD. Thái Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế như lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 8 huyện, thành phố với



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm tỉnh Chungcheongbuk.

tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; tỉnh đang tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận; đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, trong đó đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đầu

tiên trong Khu kinh tế Thái Bình là khu công nghiệp Liên Hà Thái; ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình. Với những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên, quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Thái Bình và tỉnh Chungcheongbuk còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để

hợp tác trên nhiều lĩnh vực và với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thái Bình sẽ là điểm đến thuận lợi, thành công của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn thiết lập đầu mối tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai tỉnh.

MINH HƯƠNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tới dự và chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế thị trường (KTĐT), HTX; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022 có chủ đề "Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTĐT trong giai đoạn mới".

Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra những cơ hội giúp khu vực KTĐT, HTX phát triển. Theo khảo sát của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 83,5% HTX đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% HTX có sự dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến...

Việc chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh bước tiếp theo (KTĐT), HTX; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022 có chủ đề "Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTĐT trong giai đoạn mới".

tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; tỉnh đang tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận; đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, trong đó đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình là khu công nghiệp Liên Hà Thái; ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình. Với những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên, quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Thái Bình và tỉnh Chungcheongbuk còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để

tại các HTX nông nghiệp gồm tài chính, cơ sở hạ tầng và nhân lực đều hạn chế. Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu những quy định, cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc thù áp dụng cho đối tượng đặc thù HTX liên quan đến chuyển đổi số.

Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhất là về chuyển đổi số như: phân tích cơ hội, đánh giá kết quả đạt được trong chuyển đổi số mới được, chuyển đổi số trong khu vực KTĐT, HTX; những kinh nghiệm trong nước, quốc tế; đề xuất các giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, trong đó tập trung vào thể chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện gắn với từng bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đòi hỏi bức thiết của các cấp, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Khi dịch bệnh được kiểm

soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai.

Thủ tướng khẳng định: Phát triển khu vực KTĐT luôn được Đảng, Nhà nước và cả các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển KTĐT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khu vực KTĐT của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu và mong muốn. Một trong những nguyên nhân là một số nội dung hoạt động chưa theo kịp tình hình, trong đó chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Chính vì vậy, kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

LƯU NGÂN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện nay thị trường khoa học, công nghệ ở nước ta phát triển còn chậm, nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh... Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sự vận hành của thị trường khoa học, công nghệ ở nước ta hiện nay, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể chính trong sự phát triển khoa học, công nghệ; thể chế,

cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học, công nghệ còn vướng ở đâu, mắc ở chỗ nào và đề ra các giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Thị trường khoa học, công nghệ là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển thị trường khoa học, công nghệ phải lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm trong sự phát triển của thị trường phù hợp với bối

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân, hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản phẩm và dịch vụ có năng lực cao về công nghệ để tích hợp thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị toàn cầu nhằm chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Phát triển thị trường khoa học, công nghệ cần các chính sách đồng bộ, phù hợp, sẵn sàng các nguồn cung - cầu công nghệ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại; cần được đặt trong bối cảnh liên thông, đồng bộ với phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động...; tuân

thủ quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh của thị trường.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh: Nâng cao nhận thức về thị trường khoa học, công nghệ, rà soát tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để thị trường khoa học, công nghệ phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai hiệu quả 2 mục tiêu lớn, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình phát triển thị trường khoa học, công nghệ quốc gia đến năm 2030; tiến tới đồng bộ hóa thị trường khoa học, công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, tài chính; có

chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các viện nghiên cứu, áp dụng và làm chủ công nghệ, đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, phát triển cơ sở dữ liệu lớn...

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phát triển khoa học, công nghệ; các nhà khoa học cần tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ chuyển giao công nghệ cao, đồng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TRIỂN KHAI CUỘC KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/7/2022; thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị hoàn thành trong tháng 10/2022.

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả điều tra, xử lý vụ án, vụ việc của các cơ quan bảo vệ pháp luật thời gian qua, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua cuộc kiểm tra lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW; vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc, đặc biệt là với các vụ án trọng điểm; ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 26-CT/TW tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Do vậy, việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chủ động chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

THU HIỀN

LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI...

(Tiếp theo trang 1)

tại dự thảo như: tên gọi của dự thảo; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chí, cách thức xác định xe ô tô chuyên dùng; mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung; phương thức quản lý xe ô tô...

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
(Quyết định số 01/2022/QĐ-MTTPS, ngày 19/9/2022)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Điều 9, Điều 42 Luật Phá sản;

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc phá sản thụ lý số 02/2022/TLST-PS ngày 30/3/2022 theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình; Địa chỉ: Số nhà 10, tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đối với chính Công ty.

Xét thấy, có các căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình mất khả năng thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

- Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình; Địa chỉ: Số nhà 10, tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Vũ Việt Hùng.
- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy báo đòi nợ cho Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy (Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

90,4% CƠ SỞ GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

dạy và học ngoại ngữ... được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Một số đề án đã được UBND tỉnh thông qua như: Đề án đưa các loại hình văn nghệ truyền thống, nhất là nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong trường phổ thông; đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... Một số đề án đã xây dựng xong dự thảo và đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở tích cực, chủ động tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019 bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng kiểm định, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, hình thành văn hóa chất lượng trong các nhà trường. Kết thúc năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 671/742 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,4% (trong đó, 457 cơ sở giáo dục đạt chuẩn mức độ 1; 214 cơ sở giáo dục đạt chuẩn mức độ 2). Theo kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, dự kiến đến năm 2025 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 99,12% (vượt 0,12% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để ra).

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu

tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở bám sát đề cương gợi ý, các nội dung trong Chương trình hành động số 02-CTr/TU, Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND và ý kiến của các thành viên trong Tổ giám sát để hoàn thiện báo cáo bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng đề ra. Tập trung rà soát, đánh giá lại tất cả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ của ngành theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU và Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cho phù hợp với điều kiện của ngành. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Bố trí, điều động, phân công giáo viên sát với nhu cầu thực tế của từng trường, từng địa phương. Quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Tăng cường công tác quản lý giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Điều dưỡng tỉnh đặt ra nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức hội gắn với hệ thống quản lý điều dưỡng, bảo đảm hoạt động hiệu quả; tăng cường chất lượng đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh; giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên; tăng cường công tác tư vấn, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm "Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - An toàn - Hướng tới sự hài lòng người dân".

Nhân dịp này, 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội; 5 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam và 22 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Sở Y tế. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 32 thành viên.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Hội Điều dưỡng tỉnh đã tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng.